

## ถ้อยแถลงประกอบนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการและไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่น ต่อองค์กรและยังถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอีกด้วย

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จึงถือเป็นหลักการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทางเว็บไซต์แล้ว

โดยนอกจากการประกาศนโยบายกับบุคคลภายนอกแล้ว ยังมุ่งมั่นในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ โดยกำหนดเป็นหัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศ การสื่อสารผ่านสื่อภายในต่าง ๆ รวมทั้งมีการอบรมและทำแบบทดสอบให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้สื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ จดหมายแจ้งลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย โดยขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสอื่นใด เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว

และเพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการกำหนดระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อแนะนำ เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะและกำหนดให้มีช่องทางที่ปลอดภัย รวมถึงให้การคุ้มครองแก่พนักงานและบุคคลที่ต้องการแจ้งข้อมูลเบาะแส อีกทั้งยังมีนโยบายให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นคำมั่นที่จะไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้การกระทำนั้นจะทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ถือเป็นคำมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องบนหลักการข้างต้นอย่างเคร่งครัด

นายวิจิตร ประดิษฐวิณิช  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)





สารจากกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด  
เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สวัสดีค่ะ พนักงานทุกคน

บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด ธุรกิจสินเชื่อเอ็ม บี เค ซึ่งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท ตามแนวนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก

ในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมุ่งหวังให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้นำแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สื่อสารให้บุคลากรทุกคนของบริษัทยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความสำคัญเข้าใจวิธีการนำหลักการไปปรับใช้ในการปฏิบัติในชีวิตการทำงานได้จริง รวมถึงมีคำชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายมาตรการและระเบียบต่างๆ นอกจากนี้ทางบริษัทยังเปิดช่องทางในการรับทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทุกคน พร้อมทั้งสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานดำเนินการต่อไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ จนหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งขององค์กร ทำให้มั่นใจได้ว่าชื่อเสียงที่บริษัทสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานได้รับการปกป้องและรักษาไว้อย่างดี สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และขยายผลสู่การยอมรับระดับประเทศ

ท้ายที่สุดนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือหลักคุณธรรม ต่อต้านการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จะเป็นปราการที่แข็งแกร่งในการปกป้องชื่อเสียง ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด และที่สำคัญจะเป็นพลังส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศบรรลุผลสำเร็จต่อไป

นางสาวธารทิพย์ มธุรมน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด